
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.
Ég tel að nú þegar greiði bifreiðaeigendur meira en nóg af sköttum af ökutækjum. Ef þeir fjármunir 
sem bifreiðaeigendur leggja til samfélagsins með gjöldum af ökutækjum væru að helmingi veitt til 
vegagerðar myndi það duga fyrir þeim umbótum sem nauðsynlegar eru til vegabóta
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